
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งที ่๑  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วันอังคาร ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

--------------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒยุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ - ลา 
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๔  คน 
 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นางจิตรอารีย์  บุหรัน รองปลัด  อบต. จิตรอารีย์  บุหรัน  
๕ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์  
๖ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  
๗ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๗ คน 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



         หน้าที่   ๒  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐น. 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯอบต.  เข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ประจ าปี ๒๕๖๕และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา 
๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝกเข้าประชุม  จ านวน  ๑๔  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

   ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจะเปิดประชุม 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จุดธูปเทียนบูชา    
พระรัตนตรัย --- 

นายยรรยง  แก้วไชย   สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเลิงแฝกทุกท่าน  กระผม ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
เลิงแฝก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๕   ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายยรรยง  แก้วไชย ๑.๑ เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง  
ประธานสภาฯ อบต. ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๗๖วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัด  
 ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด  

ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. 
๒๕๖๒มาตรา ๕ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรมพ .ศ. ๒๕๖๒  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรมข้อก าหนดจริยธรรม 
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่      
๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙   กันยายน ๒๕๖๓   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นไว้  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 



หน้าที่   ๓  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๒.๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

สมัยวิสามัญที่ ๒  ครั้งที ่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ 
(นายยรรยงแก้วไชย) สมัยวิสามัญที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  หรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ- 
 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุม 
(นายยรรยง  แก้วไชย) และท่ีประชุมมีผู้ใดไม่แก้ไขข้อความใด ๆ ผมจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาฯ 

(สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖ ๕เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕) 
  เห็นชอบ  รับรอง ๑๓ เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
    ลา ๑ คน 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
๕.๑พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ประธานสภาฯ  ก่อนที่ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
(นายยรรยงแก้วไชย) ต าบลได้เสนอญัตติ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง   

ครั้งที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต่อท่ีประชุม 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน    
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ต าบลเลิงแฝกได้ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)และได้ 

ประกาศใช้  เมื่อวันที่  ๒๓  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  นั้น 
หลักการและเหตุผลประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖  – ๒๕๗๐ ) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ ๑ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกอ าเภอกุดรังจังหวัด
มหาสารคามตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๒   
ข้อ ๒๒/๑ และ ข้อ ๒๕   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่   ๔  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 
 

ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้นเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายที่
จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้
รับทราบปัญหา /ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา /ความ
ต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน /โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้โครงการ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ ๑) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓พ .ศ.๒๕๖๑ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา๔๖แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

   และข้อ  ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ส าหรับรายละเอียดการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๑  อยู่ในเอกสารร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ) จ านวน  ๒๒  หน้า  ที่ได้ส่งไปกับหนังสือนัด
ประชุมแล้วครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ ได้ให้นายสงกาแทนหารสมาชิกสภาฯหมู่ที่๗ได้อภิปรายญัตติ(ร่าง) แผนพัฒนา 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเลิงแฝก 
นายสงกา  แทนหาร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมมีเรื่องที่จะ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗) สอบถามท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โครงการที่อยู่ในร่าง

แผนพัฒนา  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑  โครงการของหมู่ที่  ๗  เหตุใดจึงมีโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแค่โครงการเดียว  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หายไปไหนครับ 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่   ๕  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 
 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับท่าน
(สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่เสนอญัตติเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ครับท่านประธานฯ 

นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมสภาฯ ในญัตติเพิ่มเติม 
(ประธานสภาฯ)  เปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่  ๑ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ 

ได้อภิปรายต่อที่ประชุมฯ 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้อภิปรายสอบถาม  ของท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗   เหตุใดจึงมีโครงการขยายเขตไฟฟ้า

แค่โครงการเดียว  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หายไปไหนนั้น  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  อยู่แล้วไม่ต้องเพ่ิมเติมอีก   

และท่านสมาชิกสภาฯท่านดาวเรือง  หนูนี เสนอนั้น  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก  ก็จะด าเนินการเพื่อพัฒนาต าบลเลิงแฝกเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
(นายยรรยง  แก้วไชย)    เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อีกหรือไม่  หากไม่ 

มีกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ (ร่าง ) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  ๑ เสียง ( ประธานสภาฯ) 
     ลาประชุมสภาฯ  ๑ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  (กองช่าง)  ขนาดกว้าง   ๑๕  เมตร 
   งบประมาณ  ๔๕,๔๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ก่อนที่ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย  กระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
(นายยรรยงแก้วไชย) ต าบลได้เสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  (กองช่าง) ต่อที่ประชุม 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ส าหรับญัตติที่เสนอโอนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  (กองช่าง) นั้น 
   อาคารหลังนี้ทราบว่าก่อสร้างมานานแล้ว  หลังคาสังกะสีสภาพเปลี่ยนเป็นสนิมสีแดง  มี 
   รอยรั่วหลายแห่ง  โดยจะเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาเหล็ก (เมททัลชีท) 
นายยรรยง  แก้วไชย ได้อนุญาตให้นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕  ได้อภิปรายในระเบียบวาระท่ี  
(ประธานสภาฯ)  ๕.๒ ต่อที่ประชุม 
 
 

 (นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่   ๖  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 
 

นายดาวเรือง  หนูนี   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมเห็นด้วยกับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕   ญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  เนื่องหลังคาส านักงาน (กองช่าง)  นั้นได้

สร้างน่าจะสร้างตั้งแต่เป็นส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  หลังคามีสภาพเป็นสนิมแดง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายญัตติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย)    ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  (กองช่าง)  ขนาดกว้าง   ๑๕  เมตร 

งบประมาณ  ๔๕ ,๔๐๐  บาทอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ญัตติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  (กองช่าง) 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๒ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  ๑ เสียง ( ประธานสภาฯ) 
     ลาประชุมสภาฯ  ๑ คน 
     ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑   คน  (นายบัวพันธ์  ปัตเป) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยรรยง  แก้วไชยส าหรับในระเบียบวาระอ่ืนๆ กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายได้ 
ประธานสภาฯ อบต. ตามอ านาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นการเสนอปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมสภาฯ  โดยให้เสนอสอบถามได้ทีละคน  แล้วกระผมจะ 
ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ 

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอขอบคุณท่าน
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผ่านท่านประธานฯ ส าหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

สาธารณะระบบแสงอาทิตย์  ซึ่งพ่ีน้องประชาชนให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีและมีความ 
ต้องการอีกมาก จะสามรถติดตั้งได้เพ่ิมอีกหมู่บ้านละ  ๕  จุดหรือไม ่

นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะสอบ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑) ท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เกี่ยวกับการจัดหาที่ทิ้งขยะ

หรือบ่อขยะ  หรือไม่ 
นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับการ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) ติดตั้งไฟสาธารณะระบบแสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับพี่น้องประชาชน  
 หากมีการติดตั้งเพ่ิมได้อีกก็จะขอบคุณครับท่านประธานฯ 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๔เรื่อง   ดังนี้ 
   ๑.เรื่องการด าเนินการก่อสร้างสะพานจากหนองบอน-เลิงแฝก ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

๒.เรื่องการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จะด าเนินการฝึกอบรมหรือไม่ 
๓.เรื่องถนนช ารุดในฤดูฝน  ก็อยากให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
๔.เรื่องถนนในเขตส านักงาน อบต.ด้านทิศตะวันตกยังเป็นเลนอยู่อยากให้ปรับปรุงแก้ไข 
   

  
(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



 
หน้าที่   ๗  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 

 

นายสราวุฒิ  จันเทา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐) ในวาระอ่ืนๆ  อยู่  ๑  เรื่อง   อยากสอบถามการด าเนินการตามงบประมาณประจ าปี  

๒๕๖๕โครงการของหมู่บ้านเหลือกี่หมู่บ้านครับท่านประธานฯ 
นางทองทิพย์  โพชารี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔) ในวาระอ่ืนๆ  ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  เรื่องความเดือดร้อนในการสัญจร  

เส้นทางบ้านจอมทอง –บ้านหัวขัว  บริเวณพ้ืนที่ นายถา  รัตน์รองใต้ ค่ะ 
นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) ในวาระอ่ืนๆ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผ่านท่านประธานฯส าหรับ

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณรอบหนองกาว 
นายยรรยง  แก้วไชย ได้ให้ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ตอบข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ)  ของสมาชิกสภาฯที่ได้อภิปรายในวาระอ่ืนๆ  ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบต่อไป 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอตอบข้อ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ซักถามท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ซักถามในวาระอ่ืนๆ  ดังนี้ 

ตอบข้อซักถาม นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ ส าหรับการติดตั้งส าหรับการ
ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะระบบแสงอาทิตย์  เป็นการติดตั้งน าร่องก่อนหากได้ผลดีก็จะ
พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณต่อๆไป 
ตอบข้อซักถาม นายสีโห  หมื่นสา  สมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๑  เรื่องการจัดหาบ่อขยะนั้นอยู่
ระหว่างการศึกษา  รวมถึงการหาที่ทิ้งขยะท่ีเหมาะสมกับต าบลเลิงแฝก  หากจะด าเนินการ
ต้องมีการประชุมคมว่าเราจะใช้บริเวณใดในการด าเนินการบ่อขยะ  หากท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นว่าพ้ืนที่ใดเหมาะสม  และไม่ใช่พื้นท่ีป่าไม้ก็เสนอมาได้ครับ 
ตอบข้อซักถาม นายไพจิต  แทนดวง  สมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๑๑  เรื่องแรกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะระบบแสงอาทิตย์  ได้ตอบไปแล้ว  อีกเรื่อง  เรื่องการก่อสร้างสวนสุขภาพหนอง
กาวตอนในอยู่ในแผนพัฒนา  ยุงไม่ได้ตั้งงบประมาณ  แต่คาดว่าหากมีงบเพียงพอก็จะ
ด าเนินการให้ 
ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนีสมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๑๕  จ านวน  ๔  เรื่อง  ดังนี้ 
๑.เรื่องการด าเนินการก่อสร้างสะพานจากหนองบอน-เลิงแฝก ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

   ตอบ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกมาท าสัญญา 
๒.เรื่องการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .) ปีงบประมาณ  
๒๕๖๕  จะด าเนินการฝึกอบรมหรือไม่ 
ตอบ ได้แจงผู้รับผิดชอบแล้ว  คาดว่าจะด าเนินการให้ในช่วง ต้นเดือนกรกฎาคม 
๓.เรื่องถนนช ารุดในฤดูฝน  ก็อยากให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
ตอบ  ให้ท่านแจ้งเข้ามายัง อบต.  ผมได้มอบหมายกองช่างในการด าเนินการส ารวจแล้ว 
๔.เรื่องถนนในเขตส านักงาน อบต.ด้านทิศตะวันตกยังเป็นเลนอยู่อยากให้ปรับปรุงแก้ไข 
ตอบ เรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ  หากยังไม่เดือดร้อนมากก็อยากน างบไป   
พัฒนาหมู่บ้านครับท่านประธานฯ 

 
 

 (นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



 
หน้าที่   ๘  จากทั้งหมด   ๘  หน้า 

 

ตอบข้อซักถาม นายสราวุฒิ  จันเทาสมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๑๐  สอบถามการด าเนินการตาม 
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕โครงการของหมู่บ้านเหลือกี่หมู่บ้าน 
ตอบ ตอนนี้  เหลือ  ๒  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  ๔   และหมู่ท่ี  ๑๐  ก็จะเร่งด าเนินการให้ 
ตอบข้อซักถาม นางทองทิพย์  โพชารีสมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๔ เรื่องความเดือดร้อนในการ 
สัญจร  เส้นทางบ้านจอมทอง –บ้านหัวขัว  บริเวณพ้ืนที่ นายถา  รัตน์รองใต้ 
ตอบ  กระผมได้มอบหมายกองช่างด าเนินการส ารวจตามที่ท่านเสนอ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมประชุมสภา 
นายยรรยง  แก้วไชย องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๕นี้

ส าหรับการประชุมครั้งต่อไปสมัยสามัญที่  ๓ประจ าปี  ๒๕๖๕  ในช่วงเดือนสิงหาคม๒๕๖๕  
ซึ่งจะเป็นการประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  ก็จะ
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้ง หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเปิดวิสามัญประชุมสภาฯ จะมีการเรียกประชุมสภาฯต่อไป  กระผม
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนินไปด้วยดีด้วยความเรียบร้อย และในโอกาสนี้ 
กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น.     
 

                (ลงชื่อ)          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายอนุสรณ์   ดวงศรี) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  ( นายยรรยง  แก้วไชย ) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)         ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 


